

(Lặng đời
lời mắt)

Viết nam gần chú công hòa
đời lớp, hi zo, hand fue.

Năm nay, tôi vừa 78 tuổi, vào lớp nhữ uý.
"Trang thư" Tình thân vẫn sống ^{đều & hết, hết & hết} ^{đều & hết, hết & hết}
Khỏe là khỏe so với vài năm trước đây ^{đều & hết, hết & hết} ^{đều & hết, hết & hết}
^{đều & hết, hết & hết} ^{đều & hết, hết & hết}
Ai ^{nhất định} toàn biết được tôi sẽ sống và
fue vụ tổ quốc, fue vụ cách mạng này
thấy, này năm nữa?

Vi vậy, tôi ^{hết tâm} đi lại này. Lối này, fong
khi tôi sẽ đi gặp cụ Bắc Sơn, cụ Liêm và
cái vị cách mạng tên anh Khac, thì đây báo
cà nữa và đây. Chú trong đảng Khac. cảm thấy
đời ngắn

Về việc riêng

Suốt đời tôi hết lòng hết sức vụ tổ quốc, fue vụ
cách mạng, fue vụ nhân dân. Nay ^{đều & hết, hết & hết} ^{đều & hết, hết & hết}
thế giới này, tôi ^{đều & hết, hết & hết} ^{đều & hết, hết & hết}
vụ bản thân nữa, nhiều hơn nữa.

Sau khi tôi đã qua đời, chú năm ^{đều & hết, hết & hết} ^{đều & hết, hết & hết}
điều fong lòng dĩnh, để Khac lòng fi thế giới và tên
bạc em nhân dân.

Tôi yêu cầu khi hai tôi được đời đi,
thứ là "huà tưng" Tôi mong rợ. cách "huà

tuổi, sau này sẽ được đi học. Vì như thế đời
này mới sống đầy đủ và một vẻ sinh, lại khi
tên đất ruộng. Khi ta có nhiều tiền, thì đến tăng
cường tốt hơn

Tro sau thì chia làm 3 phần, bỏ vào 9 cái
hộp sơn, 1 hộp ^{cho} hai miền Bắc. 1 hộp cho miền
Trung, 1 hộp cho miền Nam.

Đừng bao giờ miền nào chọn 1 quả đất
mà chôn hết họ đó. Trên mặt, khi nào có bị đất
thường đất, mà nên xây 1 ngôi nhà 3 phòng, rộng
rãi, chổ chôn, một mái, để nhỡ có đất thì vẫn
có chổ ở người.

Nên có kế hoạch thị cây ăn và chôn quanh
đồi. Chỉ đến thăm thì thị 1 ~~hàng~~ và cây ăn kỹ
miễn. Lâu ngày, cây nhưa nhưa cũng sẽ tốt cho
fong cảnh và lời cho nông nghiệp. Việc ^{lưu lạc} thị này
giao phó cho ~~những~~ các em phụ nữ.

fô, hang xâ) vẫn đang sống vườn hoa và bia kỷ
 niệm ghi công của các liệt sĩ, để đời đời giáo
 dục tình thân yêu nước cho nhơn già. **ta**

Đối với cha mẹ, vợ con (cua thường bial
 và liệt sĩ) **thưa** sủa lao động và tăng thêm,
 thì chính quyền địa phương, (mũi ở nông thôn
 thì chính quyền xã cũng h. t. x. nông nghiệp) phải
 giúp đỡ họ có công việc làm ổn thích hợp, quyết
 không để họ bị đói rét.

phần 3

Đối với nhữg nạn nhân của chế độ sa hoi cũ,
 như trộm cắp, gái điếm, cờ bạc, buôn bán
 v.v., thì nhà nước phải giúp đỡ họ cải tạo, và
 giúp họ trở nên nhữg
 vng. lao động lương thiện.

Trong bao năm khỏ chiến chử' thực gãm Pháp, **Tiếp đ.**
 chử' đ. q. Mỹ, Đứ' bảo ta, nhất là đứ' bảo nhữg
 gãm **đ.** luôn luôn hết sức trung thành với đứ' và ch. fũ
 ra sức gop của gop ngũi, **chữ' đ.** hiện đang mọi khỏ khần
 gãm khỏ. Nay ta đã hoàn toàn thũ' lĩ, **tôi có ý**
(xem tiếp Kg 3B) →

(Thanh niên xung phong) và kỹ chiến sĩ
 tuổi trong các lực lượng trong nhân dân, đã
 được rèn luyện trong chiến đấu và đấu tố ra
 công. Đảng và chính phủ cần chọn 1 số sinh tử
 học ~~đến~~ ~~thành~~ ~~niên~~ ~~ấy~~, cho các cháu ấy đi học
 các ngành, các nghề, để đào tạo ~~thực~~ ~~lý~~ ~~lên~~ ~~lộ~~
 và công nhân có kỹ thuật giỏi, tư tưởng tốt, lực
 trường c. m. vững chắc. Đó là tội quờn chú lực
~~đến~~ ~~đây~~ ~~giảng~~ ~~chỉ~~ ~~ngĩa~~ ~~h.~~ ~~ở~~ ~~miền~~ ~~ta.~~

Ông sĩ nghiệp chống Mỹ, cứu nước, ~~Fa~~ ~~nữ~~ ~~tà~~
 đã góp phần xứng đáng trong chiến đấu và xây
 dựng. Đảng và chính phủ cần phải có kế hoạch
 thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ
~~Fa~~ ~~nữ~~ ~~trai~~ (ngày thêm nhiều) ~~lên~~ ~~lộ~~
~~lên~~ ~~lộ~~ ~~đạo~~. ~~Fa~~ ~~nữ~~ ~~thi~~ ~~phai~~ ~~cố~~ ~~gắng~~ ~~viên~~ ~~lên~~.
 Đó là 1 cuộc c. m. ~~Kam~~ ~~nữ~~ ~~biên~~ ~~quyên~~ ~~thiết~~ ~~đ.~~

chợ ~~Fa~~ ~~nữ~~ ~~đến~~ ~~thi~~ ~~phai~~ ~~biên~~ ~~quyên~~

nữ nghiệp
 đề nghị miễn thuế ^{1 năm} cho các h. đ. x. nông
 nghiệp để cho đ. bao hủ hã, mặt gạo, mặt bông,
 thêm miễn phân khởi, đẩy mạnh sản xuất.

O **đây mới về Kế hoạch xây dựng lại thành phố**
 và hàng mại đẹp đẽ, đồng hương hơn triều chiến
 tranh. 1. Khởi phục và mở rộng các ngành kinh
 tế 1. Phát triển công tác về sinh, y tế 1. Sửa
 đổi chế độ giáo dục cho hợp với hoàn cảnh
 mới của nhân dân, chú ý phát triển các trường
 mới ngay học tập nữa ngày lao động 1.
 Cũng có quốc phòng 1. Chuẩn bị mọi mặt để
thống nhất Tổ quốc...

Công việc trên đây là rất to lớn, nặng nề,
 và phức tạp, ^{mà cả} ~~đều~~ là rất cấp bách. Đây là 1 cuộc
 chiến tranh chống lại nghị quyết của cũ kỹ, hủ hũ, đã
 tạo ra nghị cái mới mẻ, ^{đi tới đây là} ~~đi tới đây~~ ^{đi tới đây} ~~đi tới đây~~
 viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, gia
 vào lực lượng vì thái của toàn dân. ~~đi tới đây~~ ^{*}
~~đi tới đây~~

Bản Văn do đảng CSVN công bố

VIỆT NAM DÂN CHỦ CÔNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn.

Đó là một điều chắc chắn.

Tôi có ý định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miền Nam Bắc, để chúc mừng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ anh hùng, thăm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng yêu quý của chúng ta.

Kể theo đó, tôi sẽ thay mặt nhân dân ta đi thăm và cảm ơn các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa, và các nước bầu bạn khắp năm châu đã tận tình ủng hộ và giúp đỡ cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta.

*

* *

Ông Đỗ Phủ là người làm thơ rất nổi tiếng ở Trung Quốc đời nhà Đường, có câu rằng "Nhân sinh thất thập cổ lai hy", nghĩa là "Người thọ 70, xưa nay hiếm".

Năm nay, tôi vừa 79 tuổi, đã là lớp người "xưa nay hiếm" nhưng tinh thần, đầu óc vẫn rất sáng suốt, tuy sức khoẻ có kém so với vài năm trước đây. Khi người ta đã ngoài 70 xuân, thì tuổi tác càng cao, sức khoẻ càng thấp. Điều đó cũng không có gì lạ.

Nhưng ai mà đoán biết tôi còn phục vụ cách mạng, phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân được bao lâu nữa?

Vi vậy, tôi để sẵn mấy lời này, phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước, đồng chí trong Đảng và bầu bạn khắp nơi đều khỏi cảm thấy đột ngột.

TRƯỚC HẾT NÓI VỀ ĐẢNG - Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

ĐOÀN KẾT là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình.

Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh *tự phê bình và phê bình* là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau.

Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần *đạo đức cách mạng*, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục *đạo đức cách mạng* cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên".

Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết.

NHÂN DÂN LAO ĐỘNG ta ở miền xuôi cũng như ở miền núi, đã bao đời chịu đựng gian khổ, bị chế độ phong kiến và thực dân áp bức bóc lột, lại kinh qua nhiều năm chiến tranh.

Tuy vậy, nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù. Từ ngày có Đảng, nhân dân ta luôn luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng.

Đảng cần phải có *kế hoạch* thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng *nâng cao đời sống của nhân dân*.

CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ có thể còn kéo dài. Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người. Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn.

*Còn non, còn nước, còn người,
Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!*

Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to - là Pháp và Mỹ; và đã góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc.

VỀ PHONG TRÀO CỘNG SẢN THẾ GIỚI - là một người suốt đời phục vụ cách mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bao nhiêu, thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hoà hiện nay giữa các đảng anh em!

Tôi mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đặc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý, có tình.

Tôi tin chắc rằng các đảng anh em và các nước anh em nhất định sẽ phải đoàn kết lại.

*
* *

VỀ VIỆC RIÊNG - Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa.

Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức diếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân.

*
* *

Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng.

Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu bạn và các cháu thanh niên, nhi đồng quốc tế.

Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 1969

Hồ Chí Minh